



ประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 4)

ตามที่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่ได้คุณภาพมาตรฐาน มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ที่	ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผลงาน	ประเภท	เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	ชื่อเจ้าของผลงาน	คณะ/หน่วยงาน	สัดส่วน ผลงาน	ค่าตอบแทน (บาท)
1	เครื่องไดแอลลีซิสด้วยไฟฟ้าชนิดหลายช่องตัวอย่างสำหรับการแยกโปรตีน	อนุสิทธิบัตร	11624	ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ธีระติกุล	เคมี/ วิทยาศาสตร์	50	15,000
2	เครื่องตีที่มีส่วนประกอบของสมอไทย, สมอพิเภก, มะขามป้อมและเก็กฮวยและกรรมวิธีการผลิต	อนุสิทธิบัตร	10540	อ.ดร.คัทลียา เมฆจรวิสกุล	เภสัชศาสตร์	35	10,500
				อ.ดร.กริพล แมนวิวัฒน์กุล		35	10,500
				ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว		30	9,000
3	ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากขลุ่ยและใบเตยที่มีดอกจ๊วเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ	อนุสิทธิบัตร	11254	อ.ดร.รัชณี นามมาตย์	ความหลากหลายทางชีวภาพ	75	22,500
				นางสาวกรรณิการ์ นามปัญญา	ศูนย์ความเป็นเลิศทาง	10	3,000
				นางสาวสรลณี กิจเจริญศักดิ์กุล	นวัตกรรมใหม่	10	3,000

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ได้รับค่าตอบแทนผลงานละไม่เกิน 50,000 บาท
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ได้รับค่าตอบแทนผลงานละไม่เกิน 30,000 บาท

3. ผลการพิจารณาหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ถือเป็นที่สุด
4. ขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งบันทึกข้อความขอเบิกค่าตอบแทนฯ ใบสำคัญรับเงิน (จำนวนเงินรวมทุกรายการ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และสำเนาสมุดบัญชีที่เงินเดือนเข้า จำนวนอย่างละ 2 ชุด ส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ จะได้ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินจากกองคลังและพัสดุ และโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านต่อไป
5. กองส่งเสริมการวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัยที่ไม่ส่งใบสำคัญรับเงิน มาในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว (หรือไม่ชี้แจงเหตุผลอันสมควร) ทั้งนี้กองส่งเสริมการวิจัยฯ จะนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
6. ในกรณีที่มีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าท่านส่งเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการอื่นๆ ที่ผิดต่อจรรยาบรรณนักวิจัย คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จะดำเนินแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
7. หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ คุณอนัญพร พรหมเมตตา หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416 ภายใน 1755

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. 2559



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย